

Số: 15/NQ- BCH

Quảng Nam, ngày 18 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2013 - 2018

Đại hội XV Công đoàn tỉnh Quảng Nam tiến hành từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 3 năm 2013, tại thành phố Tam Kỳ. Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra và thống nhất quyết nghị:

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình CNVCLĐ và kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2008 - 2013, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2013 - 2018 nêu trong báo cáo trình Đại hội, đồng thời, Đại hội nhấn mạnh một số vấn đề lớn sau đây:

1. Về đánh giá tình hình CNVCLĐ và kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2008 - 2013

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ và CNVCLĐ toàn tỉnh phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn thách thức, cộng với sự quyết tâm lớn của các cấp Công đoàn trong tỉnh, đã triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động và tổ chức công đoàn của tỉnh đã có bước trưởng thành mới, tiếp tục phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, ngày càng đa dạng về cơ cấu, việc làm và đời sống từng bước được cải thiện, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tư duy kinh tế, nhận thức pháp luật từng bước được nâng lên. Tổ chức và hoạt động công đoàn trong tỉnh đã quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX, bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV đề ra và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tốt.

Các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động được đông đảo công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng tích cực, nội dung, phương pháp hoạt động phong phú, đa dạng, đã tập trung hướng về cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu của đoàn viên và người lao động. Vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội được nâng lên, đoàn viên và người lao động tin tưởng hơn vào tổ chức công đoàn, qua đó tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn trong CNVCLĐ, ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, vượt qua khó khăn để cùng với khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai cấp công nhân đã có đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

2. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2013 - 2018

- **Về mục tiêu tổng quát:** “Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chuyển mạnh hoạt động Công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CNVCLĐ”.

- **Khẩu hiệu hành động:** “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước”.

- **Các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm đến:**

Có 100 % CBCC, 70% công nhân lao động ở các thành phần kinh tế có đủ điều kiện được kết nạp vào Công đoàn, có 80% số doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được Công đoàn cơ sở.

100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 70% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. Đảm bảo ít nhất 15% kinh phí công đoàn dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Hàng năm có trên 85% số công đoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực Nhà nước, trong đó có 45 % đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; có 60% số công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh, trong đó có 30% đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.

Hàng năm có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước tổ chức Hội nghị CBCC, có 95 % trở lên số doanh nghiệp Nhà nước tổ chức Đại hội công nhân viên chức; trên 70% công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức Hội nghị người lao động.

Có 70% trở lên số công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức thương lượng với chủ sử dụng lao động xây dựng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Tham gia cùng với cơ quan quản lý Nhà nước, đào tạo đội ngũ công nhân để có 70% trở lên số công nhân được đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp; phấn đấu giảm thiểu số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người và bệnh nghề nghiệp; có ít nhất 70% trở lên số công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, được tham gia bảo hiểm xã hội.

3. Nhiệm vụ chủ yếu:

- Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tăng cường công tác tư vấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ. Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý KT - XH, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện

- Tiếp tục vận động đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật. Thường xuyên theo dõi diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của người lao động, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp các đối tượng, đảm bảo có sự tiếp thu và vận dụng đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức Công đoàn, đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, và tổ chức công đoàn, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao Năng suất - chất lượng - hiệu quả, tạo việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống của đoàn viên, người lao động, phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Vận động CNVCLĐ hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, quản lý sử dụng và chính sách cán bộ, thường xuyên bổ sung và thực hiện công tác cán bộ theo quy hoạch, chú trọng đào tạo bồi dưỡng những kiến thức về lý luận nghiệp vụ công đoàn, kiến thức về kinh tế, pháp luật, kỹ năng hoạt động công đoàn, đặc biệt đối với cán bộ công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước.

II. Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV. Ban Chấp hành Công đoàn khóa XV phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ đến.

III. Đại hội thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của công đoàn các cấp và của CNVCLĐ trong tỉnh, đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

IV. Đại hội giao cho BCH khóa XV tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hải, ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN và ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh các văn kiện và chính thức ban hành.

V. Đại hội thông qua kết quả bầu BCH khóa XV gồm 38 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam gồm 09 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

VI. Đại hội giao cho BCH Công đoàn tỉnh khóa XV căn cứ vào NQ Đại hội và tình hình thực tế của tỉnh, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện NQ.

Đại hội kêu gọi đoàn viên và người lao động trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân; truyền thống anh hùng của quê hương Quảng Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh đề ra, góp phần xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng giàu đẹp.

*** Nơi nhận:**

- Tổng LĐLĐ VN (Báo cáo);
- Ban ToC, Ban DV Tỉnh ủy (B/cáo);
- Các đ/c UV BCH;
- LĐLĐ huyện, thành phố;
- CD ngành; CDCS trực thuộc;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VT, TH.



Đặng Văn Chương